

จุฬาฯ ของเรา

"สมาร์ทการ์ด" กับระบบงานในจุฬาฯ



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY BANGKOK THAILAND



บัตรประจำตัวข้าราชการ
เลขที่ 1132/2537



Mr. K.

ชื่อ นาย เกื้อ วงศ์บุญสิน

Mr. Kua Wongboonsin

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (ระดับ 9)

หน่วยงาน สถาบันประชากรศาสตร์

หมู่ที่ A

อธิการบดี

วันออกบัตร 06/01/40 หมดอายุ 31/12/40

"สมาร์ทการ์ด" เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมปัจจุบันนี้ บัตรชนิดนี้มีจุดเด่นที่มีหน่วยความจำขนาดใหญ่ มีความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสูง และได้มีการนำไปใช้แพร่หลายกับระบบต่าง ๆ เช่น การเก็บประวัติข้อมูลส่วนบุคคล การใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัยของเน็ตเวิร์คหรือข้อมูล ปัจจุบันสมาร์ทการ์ดหรือบัตรอัจฉริยะซึ่งมากด้วยประสิทธิภาพกำลังถูกนำมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันแรกที่บุกเบิกการนำสมาร์ทการ์ดมาใช้อย่างครบวงจร

จากการเปิดเผยของนางสุภัทริยา จิตากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิทยบริการ ถึงการนำสมาร์ทการ์ดเข้ามาใช้ในจุฬาฯ ว่าเป็นดำริของ ศ.ดร.เทียนฉาย กิริสนันท์ อธิการบดี ซึ่งมีนโยบายที่ต้องการให้ประชาคมชาวจุฬาฯ ได้ใช้สมาร์ทการ์ดแทนบัตรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับบริษัทแอ็ดวานซ์ วิชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด จัดทำสมาร์ทการ์ดขึ้นซึ่งบัตรเพียงใบเดียวนี้สามารถใช้แทนเงินได้เพื่อชำระค่าบริการต่าง ๆ ใช้เก็บข้อมูลประวัตินิติบุคคล เก็บข้อมูลการศึกษา โดยโครงการนำร่องในการใช้สมาร์ทการ์ดนี้มีหน่วยงานเข้าร่วม ๔ หน่วยงาน ได้แก่

สำนักทะเบียนและประมวลผลจะนำบัตรนี้มาใช้ในเรื่องของการลงทะเบียน ดูตารางการเรียน หรือตารางสอบ หรือแม้กระทั่งผลการเรียน ซึ่งสามารถดูได้ที่คณะโดยไม่ต้อง

มาติดต่อที่สำนักทะเบียนฯ

สถาบันวิทยบริการ ใช้ในเรื่องของการคืน-ยืมหนังสือ หรือเสียค่าปรับจากการใช้บริการเกินกำหนด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สามารถใช้แทนเงินสดได้ในกรณีที่ซื้อหนังสือหรือสินค้าอื่น ๆ

และสหกรณ์นิสิตจุฬาฯ สามารถใช้แทนเงินสดได้เช่นเดียวกันและยังจะได้ส่วนลดอีก ๓% ด้วย

สมาร์ทการ์ดจะถือเหมือนเงินสดได้ เมื่อมีการเติมเงิน โดยโครงการนำร่องนี้จะมีการเติมเงิน ต่ำสุด ๕๐ บาท และสูงสุดไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเติมได้ที่ชั้น ๔ สถาบันวิทยบริการ และที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ในโครงการนำร่องดังกล่าวนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน ๑,๐๐๐ คน โดยได้ติดต่อกลุ่มนิสิตจำนวน ๕๐๐ คน และอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะบดี ผู้อำนวยการสถาบันผู้อำนวยการกอง ศูนย์ สำนัก และบุคลากรทุกคนใน ๔ หน่วยงานเข้าร่วมโครงการนี้ โดยในอนาคตสมาร์ทการ์ดจะสามารถนำมาใช้แทนบัตรเครดิตได้ ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นจะต้องประสานงานกับธนาคารต่าง ๆ ให้เข้ามาพร้อมด้วยทั้งนี้จะต้องทำการประเมินผลจากโครงการนำร่องก่อน นอกจากนี้สมาร์ทการ์ดยังจะนำมาเป็นบัตรลงเวลาการทำงานของบุคลากรได้อีกด้วย และอาจนำไปใช้ซื้อสินค้าได้ที่ศูนย์การค้ามาบุญครอง และสยามสแควร์ ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือกับทางร้านค้าเหล่านั้น ๆ ให้เข้าร่วมโครงการด้วย สำหรับขั้นตอนการทำงานบัตรนั้น เริ่มตั้งแต่ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มขอมีบัตร แล้วส่งข้อมูลให้กับพนักงานเพื่อคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม ขั้นตอนต่อไปคือการถ่ายรูป แล้วพิมพ์ออกมา ถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำงานบัตร ซึ่งจะต้องทำการประเมินผลการใช้ และรายงานผลต่อไป

อย่างไรก็ตาม โครงการนำร่องในการนำสมาร์ทการ์ดมาใช้กับระบบงานในจุฬาฯ ได้ประเดิมการใช้เป็นวันแรกตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๐ ซึ่งสมาร์ทการ์ดของนิสิตจะหมดอายุวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และของบุคลากรจะหมดอายุวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ โดยโครงการจริงจะเริ่มในเดือน มิถุนายน ศกนี้ เพื่อให้ทันกับปีการศึกษา ๒๕๔๐